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กยท.ยกเลิกสัญญาซื้อ-ขายยางพารากับบริษัทจีนแล้ว (15/12/2588)  
 

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระบุถึงความคืบหน้าเรื่อง
การซื้อขายยางพาราว่า การยางแห่งประเทศไทย หรือ กยท. ได้ยกเลิกสัญญาการขายยาง กับ
บริษัท ไห่หนาน ไปเมื่อวันท่ี 4 ธันวาคมที่ผ่านมา เนื่องจากบริษัทดังกล่าว ไม่สามารถรับซื้อยาง
ตามสัญญา ในข้อตกลง สัญญาการซื้อขายยางระหว่างกัน ท่ีมีการลงนามสัญญาไปเมื่อ เดือน
พฤศจิกายน 2557 

ท้ังนี้ บริษัทไห่หนาน ท าสัญญาซื้อขายยาง ในสัญญาแรก 2.1 แสนตัน โดยต้องรับมอบยางให้เสร็จ
สิ้นภายในเดือนกันยายน 2558 ซึ่งที่ผ่านมา บริษัท รับยางได้เพียง 30,000 ตันเท่านั้น 
นอกจากนั้นยังมีสัญญาแนบท้ายที่จะต้องซื้อยางในโครงการมูลภัณฑ์กันชนจ านวน 2 แสนตัน ซึ่ง
ทางบริษัทไห่หนานรับยางได้เพียง 5,000 ตัน ซึ่งสัญญาท่ี 2 จะต้องรับยางท้ังหมดภายใน
พฤษภาคม 2559 ซึ่งจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าบริษัทไห่หนานละเมิดสัญญา ไม่สามารถรับ
มอบยางได้ ดงันั้นจึงยกเลิกสัญญาดังกล่าว พร้อมให้มีการปรับค่าเสียหาย 

อย่างไรก็ตาม เบื้องต้นบริษัทไห่หนานต้องจ่ายค่าปรับจ านวนกว่า 80 ล้านบาท ส่วนความเสียหาย
ท่ีเกิดขึ้น ได้ด าเนินการฟ้องร้อง เพื่อเรียกร้องค่าเสียหายฐานท าให้เสียโอกาสในการตกลงซื้อขาย
ยางพารา โดยขณะนี้ราคายางพาราตกลงมาท่ีกิโลกรัมละ 41 บาทเท่านั้น ส่วนยางท่ีอยู่ในสต๊อก 
ขณะนี้มีอยู่ 365,000 ตัน โดยจะมีการประชุมคณะกรรมการบริหาร เพื่อท าการแต่งตั้ง
คณะกรรมการเพื่อระบายยางพาราในสต๊อกเร็วท่ีสุดต่อไป 

ท่ีมา MGR Online (09/12/58) 
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ลุยแก้ปัญหาเอง! ชสยท.ส่งหนังสือขอนายกฯหนุน G TO G ขายยางให้จนี 
(15/12/2558)  
 

ลุยแก้ปัญหาเอง! ชสยท.ส่งหนังสือขอนายกฯหนุน G to G ขายยางให้จีน  
เกษตรกรชาวสวนยางขอลุยแก้ปัญหาราคายางเอง ส่งหนังสือถึงนายกฯขอให้ อตก.เป็นเจ้าภาพซื้อ
ขายยางแบบ G to G กับจีน โดยชุมนุมเกษตรกรชาวสวนยางจะเป็นผู้หาสินค้าส่งจีนด้วยตัวเอง 
พร้อมขอ 3,000 ล้านตั้งโรงงานล้อยาง 
 
ปัญหาราคาสินค้าเกษตรตัวหนึ่ง ท่ีเป็นปัญหายืดเยื้อต่อเนื่องมาหลายปีได้แก่ปัญหาราคายางพารา
ตกต่ า จากจุดสูงสุดที่ 140 กว่าบาท ลดลงเหลือกิโลกรัมละ 30 กว่าบาท ซึ่งรัฐเองก็พยายาม
หาทางแก้ปัญหาราคายางตกต่ า โดยที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเองก็มี
แนวคิดให้ลดพื้นท่ีปลูกยาง โดยเฉพาะพื้นท่ีมีการบุกรุกอย่างผิดกฎหมาย รวมท้ังการสร้างโรงงาน
ท่ีผลิตผลิตภัณฑ์จากยางพารา ซึ่งจะมีผลทางด้านจิตวิทยาในการใช้ยางพารามาท าผลิตภัณฑ์มาก
ขึ้น รวมถึงให้มีการรวมองค์กรต่างๆ ได้แก่ องค์การสวนยาง ส านักงานกองทุนสงเคราะห์การท า
สวนยาง และสถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร ขึ้นเป็น การยางแห่งประเทศไทย หรือ กยท. 
รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการเกษตรและสหกรณ์ จัดตั้งเมื่อวันที่ 15 ก.ค.58 ตาม พ.ร.บ.
การยางแห่งประเทศไทย พ.ศ.2558  
ความน่าสนใจของ การแก้ปัญหาราคายางพาราครั้งนี้ของรัฐบาล มีส่ิงท่ีน่าสนใจคือ แม้จะมีการ
รวมองค์กรเกี่ยวกับการดูแลยางเข้าไว้ด้วยกัน และดูเหมือนจะเป็นทิศทางการแก้ปัญหายางพารา
ได้ด ี
 
กลับพบว่าเกษตรกรผู้ปลูกยาง อาจไม่ได้คิดเช่นนั้น และเดินหน้าแก้ปัญหาราคายางตกต่ าของพวก
เขาเอง 
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นาย เพิก เลิศวังพง ประธานท่ีปรึกษา ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย จ ากัด กล่าวว่า 
วันนี้ (8 ธ.ค.58) ทางชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย จ ากัด (ชสยท.) ได้รวมตัวกันและ
ท าหนังสือส่งถึง พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อเสนอแก้ปัญหาราคายาง โดย
ขอให้รัฐเป็นเจ้าภาพในการท าข้อตกลงร่วมกับรัฐวิสาหกิจของจีน 2 แห่งในการค้ายางพารา
รัฐวิสาหกิจไทย-จีน และชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย ในรูปแบบ G to G 
 
"ปัญหา คือ กยท. หรือการยางแห่งประเทศไทยควบรวมในภาวะที่ไม่ควรจะรวมตัวกัน แต่ควรจะ
เร่งแก้ปัญหาเกษตรกรก่อน เพราะอยู่ในภาวะวิกฤต แต่การควบรวมคร้ังนี้ท าให้การแก้ปัญหาราคา
ยางของเกษตรกรท าได้ล่าช้า เพราะงานหลายๆอย่างยังไม่มีการขับเคล่ือน" นายเพิก กล่าว 
 
ท่ี ส าคัญคือพบว่าผู้บริหาร กยท.ในเวลานี้มีการไปท าสัญญาร่วมกับจีนเช่นกัน มีท้ังการเสนอซื้อ
เครื่องจักร และมีการเซ็นสัญญาขายยางให้ประเทศจีน 2 แสนตัน 
 
นายเพกิกล่าวว่า สัญญากลับพบพิรุธมากมายว่าอาจเป็นสัญญาเอื้อนายทุน 
 
"ใน สัญญาระบุว่าต้องเป็นยางใหม่ อายุไม่เกิน 3 เดือนเท่านั้น ท่ีจะขายให้จีน 2 แสนตัน และยัง
ระบุอีกว่าจะขายในบริษัท 5 เสื้อเท่านั้น เราสงสัยมากว่าท าไมไม่เอายางเก่าท่ีมี 4 แสนตันไปขาย 
เพราะตรงนี้ถึงช่วยเกษตรกรได้จริง" นายเพิก กล่าว  
 
ดัง นั้น ตอนนี้สิ่งท่ี ชสยท. จะท าคือ ได้ส่งตัวแทนไปติดต่อกับบริษัทรัฐวิสาหกิจจีน เพื่อท าการขาย
ยางให้จีนโดยตรง ไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง แต่ที่ส าคัญคือต้องพึ่งรัฐบาลให้เป็นตัวกลางให้ในการท า
สัญญาแบบ G to G โดยจะไม่ผ่าน กยท.  
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"เราจะขอให้รัฐใช้ อตก.เป็นคู่สัญญา ไม่ใช่ กยท. เพราะไม่ไว้ใจ การท าสัญญาท่ีผ่านมาแสดงให้
เห็นว่าเป็นสัญญาท่ีเอื้อประโยชน์นายทุนมากกว่า เกษตรกร" นายเพิก กล่าว 
 
โดย ชสยท.จะเป็นผู้หายางของเกษตรกรน าส่งให้รัฐวิสาหกิจจีนเอง ซึ่งโดยเบื้องต้นได้มีการติดต่อ
ไว้แล้ว 2 แห่งคือ 1.PEUING GRAIN GROUP และ 2.CMFC  
 
นอกจากนี้ยังเตรียมท่ีจะเสนอให้รัฐบาลจัดตั้งโรง งานยางล้อ เพื่อน ายางของเกษตรกรมาผลิต ขาย
ให้ผู้บริโภคคนไทยในราคาถูกกว่าท้องตลาด โดยจะเสนอของบประมาณ 3,000 ล้านบาท เพราะ
เชื่อว่าดีกว่าการท่ีรัฐจะเอาเงินไปแจกรายหัวให้เกษตรกรผู้เดือดร้อน 
 
"ทาง ชสยท.ต้องการท าจริง ไม่ค้าน กยท. แต่เมื่อสัญญามีข้อพิรุธมาก ก็จะไม่คัดค้าน แต่ขอท าเอง 
ขอหาแนวทางรอดของเกษตรกรด้วยตนเอง วันนี้เราขอแค่รัฐช่วยการันตีแค่นั้น" ประธานท่ีปรึกษา 
ชสยท.กล่าว  
 
คง ไม่บ่อยครั้งนักที่เราจะเห็นการชุมนุมเรียกร้องของชาวสวนยางในแนวรุกขนาดนี้ แต่ท่ีต้องจับ
ตาคือท่าทีของรัฐบาลจะแก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างไร เมื่อองค์กรท่ีตั้งขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาชาวสวนยาง
ถูกมองว่าแก้ปัญหาไม่ถูกจุด และมีผลประโยชน์ทับซ้อน?  

ท่ีมา PPTV HD (08/12/2558) 



 

 

 

 

"ฉัตรชัย" เตรียมเสนอ ครม.สัปดาห์หน้า ขอกู้เงิน ธ.ก.ส. 1.3 หมื่นล้าน จ่ายสวนยาง 

(15/12/2558)  
 

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ในวันท่ี 15 ธ.ค.นี้ จะเสนอ
คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาอนุมัติให้การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กู้เงินจากธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพื่อน ามาจ่ายในโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้
เกษตรกรชาวสวนยาง1,500 บาท/ไร่ ครัวเรือนละ ไม่เกิน 15 ไร่  
 
ท้ังนี้ สาเหตุที่ต้องกู้เงินจาก ธ.ก.ส.มาจ่ายไปก่อน เนื่องจากขณะนี้ยังไม่สามารถจัดสรรเงินจาก
กองทุนส่งออกยาง (เงินเซส) ที่ กยท. เป็นผู้ดูแลไปจ่ายให้ชาวสวนยางและผู้กรีดยางได้ เนื่องจาก
การจัดตั้งคณะกรรมการ กยท.ยังไม่แล้วเสร็จ  
 
"หากกองทุนสามารถเดินหน้าท างานได้แล้ว ก็จะมีการน าเงินกองทุนมาจ่ายคืนให้ ธ.ก.ส. ในปีงบ 
2560" พล.อ.ฉัตรชัย กล่าว  
 
แหล่งข่าวจากกระทรวงเกษตรฯ เปิดเผยว่า ครม.ได้เห็นชอบมาตรการช่วยเหลือชาวสวนยาง และ
อนุมัติกรอบวงเงิน 1.3 หมื่นล้านบาท โดยผู้ท่ีจะได้รับเงินช่วยเหลือจะต้องท าสวนยางในพื้นท่ีท่ีมี
เอกสารสิทธิ ซึ่งครอบคลุมชาวสวนยาง 8.5 แสนครัวเรือน 

ท่ีมา โพสต์ทูเดย์ (11/12/58) 
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ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช มีปริมาณยางกว่าแสนกิโลกรัมเข้าประมูล ราคาส่วน
ใหญ่ปรับตัวลดลง   14 ธ.ค. 2558  

ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช แจ้งการซื้อ-ขาย ยางแผ่นดิบ ยางแผ่นรมควัน โดย
วิธีการประมูล ประจ าวันที่ 14 ธันวาคม 2558 มีราคาดังต่อไปนี้  

- ยางแผ่นดิบ ความชื้น 1-3% กิโลกรัมละ 38.59 บาท 

- ยางแผ่นดิบ ความชื้น 3-5 % กิโลกรัมละ 38.09 บาท 

- ราคายางท้องถิ่น กิโลกรัมละ 37.00 บาท 

- ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1-3 กิโลกรัมละ 40.63 บาท  

- ยางแผ่นรมควัน ชั้น 4 กิโลกรัมละ 39.49 บาท 

- ยางแผ่นรมควัน ชั้น 5 กิโลกรัมละ 38.80 บาท 

- ยางฟอง กิโลกรัมละ 38.92 บาท  

- ยางคัทติ้ง กิโลกรัมละ 36.72 บาท 

มีปริมาณยางเข้าตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช รวม 392,000 กิโลกรัม 

วิเคราะห์สถานการณ์ราคายางประจ าวัน 

-ยางแผ่นดิบ ปรับลดลง 43 สตางค์ ต่อ ก.ก. 

-ยางความชื้น ปรับเพิ่มขึ้น 17 สตางค์ ต่อ ก.ก. 

-ยางแผ่นรมควัน ปรับลดลง 14 สตางค์ ต่อ ก.ก. 

-ยางแผ่นดิบท้องถิ่น ปรับลดลง 30 สตางค์ ต่อ ก.ก. 

น้ ายางสด ราคา ก.ก. ละ 34.40 บาท ปรับลดลง 35 สตางค์ ต่อ ก.ก. 
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ราคายางตลาดล่วงหน้า  

-ตลาดสิงคโปร์ ราคาเสนอขายอยู่ท่ี 45.50 บาท ปรับลดลง 69 สตางค์ ต่อ ก.ก. 

-ตลาดเซี่ยงไฮ้ ราคาอยู่ท่ี 64.10 บาท ต่อ กก. ปรับเพิ่มขึ้น 14 สตางค์ ต่อ ก.ก. 

-ตลาดโตเกียว ราคาอยู่ท่ี 47.53 บาท ต่อ กก. ปรับลดลง 42 สตางค์ ต่อ ก.ก. 

ข้อมูลข่าวและที่มา 

ผู้สื่อข่าว : สุยุทธ พิทักษ์มงคลผู้เรียบเรียง : ปิยะราช บุญประเสริฐแหล่งที่มา : สวท.อ าเภอทุ่งสง 
จ.นครศรีธรรมราช 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ม.อ.น ำยำงพำรำปพูืน้ลำนกฬีำและสนำมฟตุซอล เพือ่เพิม่
มลูคำ่ของยำงพำรำในชว่งเวลำทีร่ำคำยำงตกต ำ่ 

14 ธ.ค. 2558  
 

 
 

 

รองศาสตราจารยอ์าซซีนั แกสมาน ผูอ้ านวยการสถาบันวจัิยและพัฒนานวตักรรม
ยางพารา มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร ์กลา่ววา่ สถาบันฯ ก าลังสรา้งความเป็นรปูธรรมส าหรับ
การใชป้ระโยชนจ์ากผลติภัณฑจ์ากยางพารา เพือ่ใหเ้กดิการรับรูข้องประชาชนในวงกวา้งและ
เพือ่เพิม่มลูคา่ของยางพาราในชว่งเวลาทีร่าคายางตกต า่ โดยหนึง่ในการใชป้ระโยชนด์ังกลา่ว 
คอืการน ายางพาราไปเป็นผลติภัณฑป์พูืน้ลานกฬีาอเนกประสงค ์ของ
มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทรทั์ง้ 5 วทิยาเขต และโรงเรยีนทีอ่ยูใ่นจังหวดัทีเ่ป็นทีต่ัง้ของวทิยา
เขตอกี 5 โรงเรยีน เชน่ โรงเรยีนรสูมแิลทีปั่ตตาน ีโรงเรยีนบา้นหัวหมากลา่ง อ าเภอกาญจน

ดษิฐ ์สรุาษฎรธ์าน ีเป็นตน้ 

โดยไดด้ าเนนิการเสร็จสิน้ไปแลว้ใน 2 แหง่คอื สนามกฬีาของวทิยาเขตปัตตาน ีและ 
วทิยาเขตหาดใหญ ่ลานกฬีาอเนกประสงคพ์ืน้ยางพารา สรา้งขึน้เพือ่เป็นตน้แบบและตัว
ขบัเคลือ่นใหเ้ห็นวา่ยางพาราสามารถน าไปเป็นสว่นประกอบในการแปรรปูเป็นผลติภัณฑไ์ด ้
หลายรปูแบบ เพือ่ผูป้ระกอบการ กลุม่สหกรณ์หรอืเอกชน จะไดน้ าไปผลติตอ่ในเชงิพาณชิย ์
เป็นการสนับสนุนการใชว้ัตถดุบิและแรงงานในพืน้ที ่เพือ่สรา้งรายไดใ้หค้นในพืน้ที ่ซ ึง่เมือ่กอ่น
เกษตรกรขายยางในรปูของวตัถดุบิ แตห่ากน ามาแปรรปูเป็นผลติภัณฑจ์ าหน่ายจะมมีลูคา่เพิม่

ขึน้ 5-6 เทา่ และเป็นราคาทีเ่สถยีรไมข่ ึน้ลงเหมอืนทีผ่า่นมา 
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นอกจากนัน้ ยังเป็นสว่นหนึง่ของการศกึษาวจัิย เนือ่งจากลานกฬีาในทกุวทิยาเขตแมจ้ะมี
สตูรการผลติผลติภัณฑย์างปพูืน้ทีเ่หมอืนกัน แตจ่ะมกีารตดิตามศกึษาวจัิย เพือ่ประเมนิความ
ทนทานของการใชง้านในสภาพแวดลอ้มทีต่า่งกัน โดยสนามทีว่ทิยาเขตปัตตานเีป็นสนาม
กลางแจง้ สว่นทีว่ทิยาเขตหาดใหญเ่ป็นสนามกฬีาในรม่ เพือ่ตอบโจทยข์องผูต้อ้งการจะน า
ผลติภัณฑไ์ปใชง้านในอนาคต มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทรม์อีงคค์วามรูท้ีส่ามารถท าให ้
เกษตรกรสามารถน าไปพลกิผันตนเองจากภาคเกษตรกรรมเป็นภาคเกษตรอตุสาหกรรม สรา้ง
รปูแบบของเกษตรอตุสาหกรรมใหค้รบวงจร โดยมองวา่จะตอ้งท าในรปูของเครอืขา่ย จงึไดม้ี
การจัดตัง้เครอืขา่ยเกษตรอตุสาหกรรมยางพารา 5 จังหวดัชายแดนภาคใต ้เพือ่เป็นเครอืขา่ย
การขบัเคลือ่นการผลติและแลกเปลีย่นองคค์วามรู ้การใหค้ าแนะน าปรกึษาซึง่กันและกัน การ
รว่มกันสง่ออกวตัถดุบิ “เราอยากใหเ้ป็นการรว่มใชผ้ลติภัณฑท์ีผ่ลติในทอ้งถิน่ ไมอ่ยากใหส้ัง่
จากสว่นกลาง เพือ่ไมใ่หเ้งนิออกนอกพืน้ที ่ในกรณียางปพูืน้สนามกฬีานีปั้จจบุันยังใชผ้ลติภัณฑ์
จากจังหวดัสตลูซึง่มคีวามพรอ้มในการผลติ แตใ่นอนาคตหากแตล่ะจังหวดัสามารถผลติเองไดก็้

จะใชข้องทอ้งถิน่ แตข่อใหพ้ยายามสรา้งอัตลักษณ์ไมใ่หม้ผีลติภัณฑท์ีซ่ ้ากัน 

รวมถงึพจิารณาการพัฒนาตอ่ยอดเป็นผลติภัณฑใ์หม ่ใหเ้กดิความหลากหลายและลด
ปัญหาการแขง่ขนักันเองราคา กอ่นนี ้ยังไมม่คีนใหค้วามสนใจเรือ่งนีม้ากนัก แตเ่มือ่มกีารท าให ้
เห็นอยา่งเป็นรปูธรรมเชน่การสรา้งสนามตน้แบบ ตอนนีเ้ร ิม่มคีนสนใจมากขึน้ ในขณะเดยีวกัน
รัฐบาลซึง่มนีโยบายในการเพิม่มลูคา่ยางโดยการน ามาท าเป็นผลติภัณฑก็์จะมองเห็นและให ้

ความสนับสนุนอยา่งตอ่เนือ่ง” รองศาสตราจารยอ์าซซีนั กลา่ว 

ขอ้มลูขำ่วและทีม่ำ 

ผูส้ ือ่ขา่ว : สธุดิา พฤกษ์อดุมผูเ้รยีบเรยีง : ปิยะราช บญุประเสรฐิแหลง่ทีม่า : สวท.สงขลา 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ราคาสินค้าเกษตรรายวัน 

ข่าวท่ัวไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- อังคารท่ี 15 ธันวาคม 2558 00:00:09 น. 

รายการสินค้า ราคา / หน่วย 

ข้าวนาปี : ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ 105 11,000.00 บาท/ตัน 

ข้าวนาปี : ข้าวเปลือกหอมจังหวัด 9,500.00 บาท/ตัน 

ข้าวเปลือกเจ้า : ความชื้น 15% 7,500.00 บาท/ตัน 

 

ข้าวเปลือกเจ้า : ความชื้น 25% 6,200.00 บาท/ตัน 

มันส าปะหลังสด (แป้ง 25%) 2.25 บาท/กก.ผล 

ปาล์มน้ ามัน (น้ าหนักมากกว่า 15 กก.) 4.50 บาท/กก. 

ยางพาราแผ่นดิบชั้น 3 39.59 บาท/กก. 

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ความชื้น 14.5% 8.20 บาท/กก. 

สุกร 64.00 บาท/กก. 

ไก่รุ่นพันธ์ุเนื้อ 35.50 บาท/กก. 

ไข่ไก่สดเบอร์คละ 260.00 บาท/ร้อยฟอง 

กุ้งขาวแวนนาไม ขนาด 50 ตัว/กก. 181.00 บาท/กก. 

สับปะรดโรงงาน 11.70 บาท/กก. 

*ข้อมูล : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

 

 

 

 



 

 

 

ภาวะยาง AFET: ราคาค่อนข้างนิ่ง-วอลุ่มน้อย รอติดตามผลประชุม FOMC-BOJ ในสัปดาห์นี้ 

ข่าวเศรษฐกิจ ส านักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) -- จันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2558 17:13:20 น. 

รายงานภาวะการซื้อขายยางแผ่นรมควันช้ัน 3(RSS3) หลังปิดการซือ้ขายวันนี ้ มีมูลค่ารวมทั้งสิ้นประมาณ 4.26 ล้านบาท มี

ปริมาณซื้อขายรวม 18 สัญญา ลดลงจากการซื้อขายครั้งก่อน 52 สญัญา 

 

นายธนเสฎฐ์ ดีประเสริฐกุล นักวิเคราะห์จากบริษัท ดีเอส ฟิวเจอรส์ จ ากัด ระบุว่า วันน้ีราคายางค่อนข้างนิ่ง เมื่อวัน 

ศุกร์ที่ผ่านมาราคายางพาราตลาดล่วงหน้า 3 ตลาดเคลื่อนไหวสวนทางกัน โดย SHFE เซี่ยงไฮ้ ปรบัตวัเพิ่มขึ้น ส่วนท่ี TOCOM  

ประเทศญี่ปุ่น และ AFET ปรับตัวลดลง ตลาดยังขาดปัจจัยใหม่มากระตุ้นตลาด อีกทั้งมีแรงกดดันจากราคา WTI ที่ยังปรับตัว

ลงต่อและค่าเงินเยนที่กลับมาแข็งค่าขึ้นอีกครั้งเมื่อเทียบกับดอลลารส์หรัฐ ส าหรับประเด็นส าคัญที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์นี้ คือ 

รอติดตามผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (FOMC) ในเรื่องการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย

และกรณีธนาคารกลางญีปุ่่น BOJ ว่าจะมีมาตราการกระตุ้นเศรษฐกจิญี่ปุ่นเพิ่มเติมหรือไม ่ขณะที่ตัวเลขสต็อกยางจีนประกาศ 

ณ วันท่ี 11 ธ.ค.อยู่ที่ 220,316 ตัน เพิ่มขึ้น 18,759 ตัน (9.31%)  ทั้งนี้ ทิศทางราคางยาง AFET sideway ระหว่าง 50-48 

บาท แนวต้าน 52/50 บาท แนวรบั 48.0/47.4/45.5 บาท ส่วน TOCOM หากมีการเด้งข้ึนมาแต่ถ้าไมผ่่าน 170-175 ยังมอง

ว่าลง ขณะที่ SHFE ถ้าข้ึนมาไมผ่่าน 11000 คาดว่ายังลงต่อ  ส่วนปริมาณสญัญาซื้อขายคงค้าง(Open Interest) อยู่ท่ี 2,218 

สัญญญา ลดลง 12 สัญญา 

ภาวะการซ้ือขายยางแผ่นรมควันชั้น 3(RSS3) 

เดือน ราคาปดิ ราคาปดิ ปริมาณ 

ครั้งก่อน วันน้ี การซื้อขาย 

JAN 16 44.50 44.00 4 

FEB 16 45.50 - 0 

MAR 16 46.40 - 0 

APR 16 47.00 47.00 2 

MAY 16 48.00 - 0 

JUN 16 48.50 48.50 12 

JUL 16 49.00 - 0 

รวม 18 

อินโฟเควสท์ โดย นิศารัตน์ วิเชียรศรี/รัชดา โทร.02-2535000 ต่อ 317 อีเมล์:  

 

 



 

 

 

ข่าวการผลิต การตลาด ผลิตผลการเกษตร: ยางพารา 

ข่าวเศรษฐกิจ ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร -- จันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2558 14:31:20 น. 

1. สรุปภาวการณ์ผลิต การตลาดและราคาภายในประเทศ 

ราคายางแผ่นดิบและยางแผ่นรมควันปรับตัวสูงขึ้นทิศทางเดียวกับตลาดล่วงหน้าโตเกียว โดยมีปัจจัยบวกจาก

สภาพอากาศทางภาคใต้ของไทยมีฝนตกต่อเนื่อง ท าให้อุปทานยางออกสู่ตลาดน้อย ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยัง

มีความต้องการซื้อ หลังจากที่ขาดแคลนวัตถุดิบในช่วงก่อนหน้านี้ อย่างไรก็ตามปัจจัยเสี่ยงจากความกังวลของ

นักลงทุนเรื่องมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจธนาคารกลางยุโรป (ECB) และการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคาร

กลางสหรัฐฯ (เฟด) ในเดือนนี้ ประกอบกับราคาน้ ามันมีแนวโน้มลดลง 

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ 

1. ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 1 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 38.13 บาท เพิ่มขึ้นจาก 37.72 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา 

กิโลกรัมละ 0.41 บาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.09 

2. ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 2 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 37.63 บาท เพิ่มขึ้นจาก 37.22 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา 

กิโลกรัมละ 0.41 บาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.10 

3. ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 3 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 37.13 บาท เพิ่มขึ้นจาก 36.72 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา 

กิโลกรัมละ 0.41 บาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.12 

4. ยางก้อนคละ ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 20.26 บาท เพิ่มข้ึนจาก 19.65 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมากิโลกรัมละ 

0.61 บาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3.10 

5. เศษยางคละ ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 17.55 บาท เพิ่มข้ึนจาก 17.13 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมากิโลกรัมละ 

0.42 บาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.45 

6. น้ ายางสดคละ ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 34.32 บาท เพิ่มขึ้นจาก 33.79 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมากิโลกรัมละ 

0.53 บาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.57 
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ในสัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 4, ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 5 และยางแผ่นดิบคละ 

ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี. ซื้อขายล่วงหน้าส่งมอบเดือนมกราคม 2559 

ณ ท่าเรือกรุงเทพ 

1. ยางแผ่นรมควันชั้น 1 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 47.83 บาท เพิ่มขึ้นจาก 46.74 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา 

กิโลกรัมละ 1.09 บาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.50 

2. ยางแผ่นรมควันชั้น 3 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 46.68 บาท เพิ่มขึ้นจาก 45.59 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา 

กิโลกรัมละ 1.09 บาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.39 

3. น้ ายางข้น ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 30.58 บาท ลดลงจาก 30.65 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา กิโลกรัมละ 0.07 

บาท หรือลดลงร้อยละ 0.23 

ณ ท่าเรือสงขลา 

1. ยางแผ่นรมควันชั้น 1 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 47.25 บาท เพิ่มขึ้นจาก 46.49 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา 

กิโลกรัมละ 0.76 บาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.63 

2. ยางแผ่นรมควันชั้น 3 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 46.10 บาท เพิ่มขึ้นจาก 45.34 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา 

กิโลกรัมละ 0.76 บาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.68 

3. น้ ายางข้น ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 30.33 บาท ลดลงจาก 30.40 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา กิโลกรัมละ 0.07 

บาท หรือลดลงร้อยละ 0.23 

 

2. สรุปภาวการณ์ผลิตการตลาดและราคาในตลาดต่างประเทศ 

ราคายางพาราซื้อขายล่วงหน้า ณ เดือนธันวาคม ตลาดล่วงหน้าสิงคโปร์และตลาดโตเกียวมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน 

เนื่องจาก ค่าเงินบาทและเงินเยนอ่อนค่า สต?อคยางจีน ณ ตลาดเซี่ยงไฮ?อยู?ที่ระดับลดลง จึงมีการซื้อเพ่ิมข้ึน 

รวมทั้งธนาคารกลางยุโรป (ECB) ประกาศมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) เพ่ิมเติมเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจ 

อย่างไรก็ตามปัจจัยลบได้แก่ ความวิตกกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีนที่ชะลอตัว และการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย

ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ภายในเดือนธันวาคมนี้ และแนวโน้มราคาน้ ามันมีทิศทางลดลง 
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ยางแผ่นรมควันชั้น 3 

ราคาซื้อขายล่วงหน้าตลาดสิงคโปร์ เฉลี่ยกิโลกรัมละ 129.27 เซนต์สหรัฐฯ (46.09 บาท) เพิ่มข้ึนจาก 126.50 

เซนต์สหรัฐฯ (45.01 บาท) ของสัปดาห์ที่ผ่านมากิโลกรัมละ 2.77 เซนต์สหรัฐฯ หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.19 

ราคาซื้อขายล่วงหน้าตลาดโตเกียว เฉลี่ยกิโลกรัมละ 164.23 เยน (47.30 บาท) เพิ่มขึ้นจาก 162.30 เยน 

(46.67 บาท) ของสัปดาห์ที่ผ่านมากิโลกรัมละ 1.93 เยน หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.19 

 

--ข่าวการผลิต การตลาด ผลิตผลการเกษตร ประจ าวันที่ 7-13 ธ.ค. 2558-- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

สภาไตรภาคยีางดนัแผน'จ ากดัส่งออก' (15/12/2558)  
 

ครม.อนุมัติเพ่ิม5พันล้านสินเชื่อชาวสวนยาง 
"สภาไตรภาคียาง"ไฟเขียวใช้มาตรการจ ากัด การส่งออก เร่งบริษัทร่วมทุนยาง 3 ประเทศศึกษาภายใน 1 เดือน 
"ฉัตรชัย"ผุดไอเดียประกวดนวัตกรรมระดับโลก พร้อมดันตั้งตลาดกลางภูมิภาคซื้อขายจริง รายงานข่าวจาก
การประชุมสภาไตรภาคียางพารา(ITRC) ที่อินโดนีเซียเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งมีพล.อ. ฉัตรชัย สาริกัลยะ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมประชุม ระบุว่า ที่ประชุมได้หารือถึงแนวทางแก้ไขปัญหา
ราคายางพาราที่แนวโน้มตกต่ าอย่างต่อ เนื่อง 
 
3 ประเทศทั้งไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย เห็นชอบร่วมกันที่จะให้ใช้มาตรกรจ ากัดการส่งออก(AETS) โดย
บริษัทร่วมทุนยางระหว่างประเทศ (IRCO) จะศึกษาแนวทางและปริมาณการส่งออกท่ีเหมาะสมของแต่ละ
ประเทศให้ แล้วเสร็จภายใน 1 เดือน เพ่ือเริ่มใช้มาตรการต้นปี 2559 นอกจากนี้เพ่ือให้เป็นการสร้าง
เสถียรภาพต่อราคายางในภาพรวม ที่ประชุมเห็นชอบให้ยุติการขยายพ้ืนที่การปลูกยาง โดยก าหนดให้ทุก
ประเทศรวมกันขยายพ้ืนที่ได้ไม่เกิน 2 ล้านไร่เท่านั้น พล.อ.ฉัตรชัยได้เสนอในที่ประชุมว่า ทุกประเทศควรมีการ
ศึกษาวิจัยสร้างนวัตกรรมใหม่ๆในการใช้ยางพาราให้มากขึ้น จากปัจจุบัน ที่ยางส่วนใหญ่จะมุ่งใช้เฉพาะ
อุตสาหกรรม ยานยนต์เป็นหลัก กรณีที่อุตสาหกรรมรถยนต์ไม่เติบโตตามภาวะเศรษฐกิจ จึงส่งผลกระทบกับ
ราคายางที่เกษตรกรได้รับไปด้วย และเพ่ือสร้างแรงจูงใจให้เกิดนวัตกรรมดังกล่าว IRCO ควรจัดประกวด
ผลงานระดับโลก ส่วนหนึ่งยังเป็นการประชาสัมพันธ์ ให้ผู้สนใจเข้าร่วมและมีการใช้ยางมากข้ึนด้วย 
 
อีกท้ังทุกประเทศควรเพ่ิมปริมาณการใช้ ในประเทศให้มากข้ึน ซึ่งในส่วนของไทยมี เป้าหมายที่จะเพ่ิมปริมาณ
การใช้เป็น 10% จากปัจจุบัน มีการใช้อยู่ 5 % ของปริมาณผลผลิต โดยจะเริ่มด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรมใน
ปี 2559 
 
ทั้งนี้เพ่ือป้องกันปัญหาการเก็งก าไรใน ตลาดซื้อขายล่วงหน้า ที่ประชุมเห็นชอบในการผลักดันให้มีตลาด
ภูมิภาคซื้อขายยางจริง ช่วยถ่วงดุลปริมาณการซื้อขายยางในระบบปัจจุบัน ซึ่ง IRCO จะต้องศึกษาอัตรา
แลกเปลี่ยน ลักษณะการส่งมอบ ให้เป็นรูปแบบเดียวกัน ที่ต้องเสร็จภายในเดือน มิ.ย. 2559 แต่พล.อ.ฉัตรชัย
เห็นว่าควรด าเนินการภายใน3เดือนนี้ 

http://www.rubberthai.com/rubberthai/index.php?option=com_content&view=article&id=99640:-15122558&catid=10:2010-05-04-03-57-14
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ที่ประชุมยังเห็นชอบให้เวียดนามเป็น หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ของ IRCO ด้วย โดยจะมี ส่วนร่วมในการก าหนด
มาตรการต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับยางพารา แต่ที่ประชุมเห็นว่าเวียดนามควรเข้ามาเป็นสมาชิกเต็มรูปแบบ 
มากกว่าเป็นเพียง หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์เท่านั้น เพราะจะสามารถออกความเห็นและร่วมลงทุนจัดตั้งตลาด
กลางภูมิภาคและใช้ประโยชน์ ร่วมกันอย่างเต็มที่ด้วย 
 
นายหลักชัย กิตติพล ประธานบริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัทไทยฮ้ัวยางพารา จ ากัด กล่าวว่า การจ ากัด
การส่งออกเคยท ามาแล้ว 3 ครั้ง ในปี 2549 ,2552 และปลายปี 2555ต่อเนื่อง 2556 ทั้งหมดมีเป้าหมาย
เพ่ือให้ราคายางที่เกษตรกร ได้รับปรับตัวสูงขึ้น 
 
โดยในปี 2549 และ 2552 นั้นถือว่าประสบผลส าเร็จ เนื่องจากสอดรับกับภาวะเศรษฐกิจ ฟ้ืนตัวพอดี แต่การ
ด าเนินการในปี 2555 ต่อเนื่องถึงปี 2556 นั้นไม่ประสบผลส าเร็จ ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะภาวะเศรษฐกิจยังซบ
เซา 
 
อย่างไรก็ตามหัวใจส าคัญของการจ ากัดการส่งออกคือการประสานการท างานร่วมกับภาค เอกชนทุกฝ่าย ต้อง
มีความจริงใจต่อกัน ในขณะที่เมื่อภาคเอกชนเสียสละผลประโยชน์ที่พึงได้แล้ว ภาครัฐต้องให้การสนับสนุน
อย่างสมเหตุสมผล 
พล.ต.สรรเสริญ แก้วก าเนิด โฆษกประจ าส านักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ครม.อนุมัติงบประมาณในโครงการ
สินเชื่อเพ่ือเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยเพ่ิม เติมอีก 5 พันล้านบาท ที่ผ่านมารัฐบาลมีวงเงินสินเชื่อดังกล่าว 
แล้ว 1 หมื่นล้านบาท โดยรัฐบาลอุดหนุนดอกเบี้ย 3% ซึ่งชาวสวนกู้แล้ว 82,000 กว่าครัวเรือน วงเงิน 7,394 
ล้านบาท 
 
"ถ้าดูจากวงเงินตั้งต้น 10,000 ล้านบาทแต่เกษตรได้รับสินเชื่อไปแล้วกว่า 7 พันล้านบาท ท าให้เหลือเงิน
ประมาณ 2,600 กว่าล้านบาท แต่มีเกษตรกรที่อยู่ระหว่างการพิจารณาหลักเกณฑ์อีกกว่า 5 หมื่นกว่า
ครอบครัวและต้องใช้เงินอีก 5,200 ล้านบาท จึงไม่เพียงพอ"--จบ-- 
 
 
ที่มา กรุงเทพธุรกิจ (Th) (10/12/58) 


